



ประกาศสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
เรื่อง นโยบายคุณภาพ ISO 9001

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยถือว่าความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จึงกำหนดเป็นพันธะในการจัดตั้งระบบประกันคุณภาพตามข้อกำหนดในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดังนี้

1. คุณภาพในการพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนตามระบบคุณภาพที่ได้ประกาศใช้


2. ระบบคุณภาพ คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การให้การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรทุกคน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม และพัฒนาตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาที่ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์นี้ต้องอาศัยปณิธานที่มุ่งมั่นและการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกันจากคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิณฑิตต์ ตรีวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุม ห้ามนำออกไปใช้ภายนอกสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารควบคุม


ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1 / 6 / 64